



สรุปข้อสั่งการประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00-12.00 น.

ณ ห้อง ประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบวาระ	ประเด็นข้อสั่งการ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1. เรื่องเพื่อทราบ	<p>1.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> อนุมัติกรอบเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ปี 2566-2567 เพิ่มรายชื่อสายงานที่สามารถนับเวลาต่อเนื่องได้ ได้แก่ จพง.สาธารณสุข/จพง.เวชกัญฉุภิน /จพง.การแพทย์แผนไทย พนักงนขับรถยนต์ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผลัดบ่ายหรือผลัดดึก ขึ้นร้อยละ 50 ให้ รพ./สจ. ทบทวนค่าตอบแทน จะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ และมีผลกระทบต่องจังหวัด อย่างไร <p>1.2 ติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอน รพ.สต. ส่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้มีการดำเนินการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ตามระเบียบและขั้นตอน การถ่ายโอนต้องไม่ส่งผลกระทบต่อารบริการของประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการให้การอนุเคราะห์หากมีการร้องขอในการดำเนินการตามระเบียบ ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. ระดับจังหวัด ต้องเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในโครงสร้าง สอน./รพ.สต. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต. สป.จะตรวจสอบเพื่อไม่ให้กระทบบริการ ก่อนรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต. สป.จะพิจารณาในภาพรวมโดยผ่านความเห็น ต้นสังกัดของผู้แสดงความประสงค์ <p>1.3 ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> สื่อสารทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรกับบุคลากรทุกระดับให้ทั่วถึง ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด <u>โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565</u> หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ส่งคำขอมติที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข <u>ภายในวันที่ 6 ธ.ค. 2565</u> รายละเอียดตามหนังสือ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0211/24641 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 <p>1.4 สถานการณ์เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> รพศ./ รพท./ รพช./ สจ. จัดทำแผนเงินบำรุงและแผนปฏิบัติการ ให้ระบุประเด็นตามแนวทางพัฒนา EMS เช่นเรื่องบ้านพัก เรื่องภูมิทัศน์ ฯลฯ การขับเคลื่อนนโยบายตามแผนเงินบำรุง Clean energy โซลาร์เซลล์ บ่อบำบัดน้ำเสีย green and clean hospital ฯลฯ Smart ER/OPD ปรับปรุงและก่อสร้างที่ก้ออาศัย <p>1.5 การจัดการวัคซีน Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> ตั้งหน่วยฉีดวัคซีนหลัก ในทุกจังหวัดและทุกอำเภอ (Covid-19 Vaccination center) ที่ประชาชนเข้าได้สะดวก และทั่วถึง <ul style="list-style-type: none"> วัน เวลา ให้บริการ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ จัดสถานที่ในโรงพยาบาล หรือ หน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ สำหรับชุมชนต่างๆ บูรณาการร่วมกับคลินิกสุขภาพเด็กดี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสถานที่ และวันเวลาที่เปิดบริการ เป็นจุดประสานงานหลักในการสนับสนุนวัคซีนให้กับหน่วยฉีดวัคซีนทุกสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ให้ทุกจังหวัดสำรองวัคซีนให้เพียงพอต่อการบริการ กรณีประชาชนประสงค์เข้ารับกรฉีดวัคซีน เช่น walk in สามารถเข้ารับบริการได้ทันที 	<p>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>/กลุ่มงานประกันสุขภาพ</p> <p>/กลุ่มกฎหมาย/กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข</p> <p>กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>กลุ่มงานประกันสุขภาพ</p> <p>กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p>
วาระอื่นๆ	<p>โครงการของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 ของกระทรวงสาธารณสุข</p> <ol style="list-style-type: none"> ออกแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ คัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ (community screening) คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล รองรับการส่งต่อเพื่อดูแลรักษากลุ่มอาการสูงอายุ (geriatric syndromes) และปัญหาสุขภาพที่สำคัญหลังจากที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพระดับชุมชน สนับสนุนผ้าอ้อม แวนตา และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุ 	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ